

Số: 22/BC-HĐND

Khánh Hòa, ngày 02 tháng 7 năm 2019

## BÁO CÁO

### Tình hình hoạt động 06 tháng đầu năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2019 của Ban Kinh tế - Ngân sách

Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2019, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo kết quả hoạt động 06 tháng đầu năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2019 như sau:

#### I. Tình hình hoạt động 06 tháng đầu năm 2019:

##### 1. Công tác giám sát, khảo sát:

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Ban Kinh tế - Ngân sách đã tổ chức giám sát về tình hình thực hiện quy hoạch chi tiết hệ thống đường gom dọc tuyến quốc lộ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Đoàn giám sát của Ban đã làm việc với UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan như: Sở Sở Giao thông vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương; UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Qua giám sát, một số vấn đề tồn tại, bất cập về việc thực hiện quy hoạch chi tiết hệ thống đường gom dọc tuyến quốc lộ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã được đưa ra thảo luận và đưa vào kiến nghị sau giám sát.

Bên cạnh đó, Ban Kinh tế - Ngân sách đã tổ chức nhiều đợt khảo sát đối với một số dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh; khảo sát về tình hình quản lý nhà nước về đất đai tại các khu vực đồi núi, đất rừng phòng hộ, đất lâm nghiệp trên địa bàn thành phố Nha Trang.

Ngoài ra, lãnh đạo Ban và một số thành viên Ban đã tham gia các Đoàn giám sát, khảo sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh.

Nhìn chung, hoạt động giám sát, khảo sát của Ban Kinh tế - Ngân sách trong 06 tháng đầu năm 2019 đã được triển khai đúng kế hoạch, chương trình đặt ra. Qua đó, Ban đã có nhiều kiến nghị cụ thể không những tác động trực tiếp đến quá trình triển khai thực hiện các chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, góp phần vào quá trình hoàn thiện các chính sách do địa phương ban hành mà còn tạo ra thông tin tích cực cho hoạt động thẩm tra của các ban HĐND tỉnh đối với các báo cáo liên quan đến tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh do UBND tỉnh trình.

##### 2. Hoạt động thẩm tra:

Chuẩn bị Kỳ họp bất thường, HĐND tỉnh khóa VI (tháng 4/2019), Ban Kinh tế - Ngân sách đã thực hiện thẩm tra 08 dự thảo nghị quyết với nhiều vấn

đề như: nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Bệnh viện đa khoa thành phố Nha Trang; nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trường THPT Nam Nha Trang (giai đoạn 2); nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Kè bờ phường Vĩnh Nguyên; nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2019 từ các nguồn chưa phân bổ; nghị quyết về bổ sung danh mục dự án mới vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020; nghị quyết về danh mục các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2019 (bổ sung); nghị quyết về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2019 (bổ sung); nghị quyết về chủ trương chuyển loại rừng.

Chuẩn bị Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa VI (tháng 7/2019), Ban Kinh tế - Ngân sách đã thực hiện thẩm tra 11 báo cáo và dự thảo nghị quyết với nhiều vấn đề như: Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 06 tháng đầu năm 2019, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 06 tháng cuối năm 2019; kết quả thực hiện đầu tư phát triển 06 tháng đầu năm 2019; tình hình thu chi ngân sách 06 tháng đầu năm 2019, phương án điều chỉnh ngân sách 06 tháng cuối năm 2019; ; thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất một số dự án theo Luật Đất đai năm 2013; phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án; nghị quyết quy định chế độ tiếp khách nước ngoài, chế độ chi tổ chức hội nghị quốc tế tại tỉnh Khánh Hòa và chế độ chi tiếp khách trong nước của các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Khánh Hòa.

Bên cạnh đó, để phục vụ các phiên họp thường kỳ của Thường trực HĐND tỉnh, Ban cũng đã tiến hành thẩm tra nhiều nội dung theo sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

Nhìn chung, các thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách đã tham gia tích cực và đóng góp nhiều ý kiến tại các buổi thẩm tra; các báo cáo thẩm tra do Ban thực hiện đã đạt được những kết quả tốt, đóng góp tích cực vào quá trình thông qua các nghị quyết tại kỳ họp HĐND tỉnh, các phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh.

### **3. Các hoạt động khác:**

Ngoài các hoạt động do Ban Kinh tế - Ngân sách chủ trì, Lãnh đạo Ban đã tích cực tham gia đầy đủ các hoạt động do Thường trực HĐND tỉnh tổ chức. Trong 06 tháng đầu năm 2019, việc sinh hoạt định kỳ của Ban được duy trì thường xuyên, kết hợp với các buổi họp thông qua kết quả giám sát và thẩm tra của Ban. Thành viên không tham dự các buổi họp của Ban đều thông báo lý do với Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách.

## **II. Phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2019:**

Để hoàn thành kế hoạch năm 2019, trong 06 tháng cuối năm Ban Kinh tế - Ngân sách sẽ triển khai các công tác chính sau:

- Khảo sát tình hình quản lý sử dụng kinh phí hỗ trợ nhiệm vụ khoa học công nghệ; kết quả thực hiện, hiệu quả mang lại từ các đề tài khoa học công nghệ được nghiệm thu, hoàn thành trong giai đoạn 2016 - 2018.

- Khảo sát chuẩn bị cho hoạt động thẩm tra chuẩn bị kỳ họp thứ 9 và các phiên họp thường kỳ của Thường trực HĐND tỉnh theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh;

- Khảo sát một số nội dung bức xúc theo kiến nghị cử tri;

- Thẩm tra các báo cáo và dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 9; thẩm tra các nội dung trình tại phiên họp thường kỳ của Thường trực HĐND tỉnh;

- Tổ chức Đoàn đi học tập kinh nghiệm tại một số địa phương;

- Đánh giá kết quả hoạt động năm 2019 và chuẩn bị kế hoạch hoạt động năm 2020.

Ngoài các công tác trên, Ban sẽ tham gia các Đoàn giám sát, khảo sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh và các Ban của HĐND tỉnh; giám sát việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh, HĐND các huyện, thị xã, thành phố và đơn thư khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực Ban phụ trách và thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2019 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh./.

**Nơi nhận:**

- Thường trực HĐND tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh;
- Lưu: VT, BN, KN, Đại.

**TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH  
TRƯỞNG BAN**



*Nguyễn Ngô*  
Nguyễn Ngô